

แนะนำแนวทางสำหรับครูรุ่นใหม่ ในการเตรียมเด็กสอบ TGAT

นำเสนอเมื่อ : 13 ก.ย. 2565

TGAT คือ รูปแบบการสอบที่มีการปรับปรุงใหม่จากข้อสอบ GAT เดิม มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อการวัดสมรรถนะทั่วไป ซึ่งย่อมาจาก Thai General Aptitude Test สำหรับเด็กที่ต้องการนำคะแนนไปใช้ยื่นเพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ในฐานะของครูรุ่นใหม่ การ [ติว TGAT](#) ให้กับนักเรียนเพื่อจะได้ทำคะแนนตามที่ตนเองคาดหวังจึงเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอแนะนำแนวทางดี ๆ ที่คุณครูทุกคนสามารถเอาไปใช้ให้เด็กเตรียมตัวสอบกันได้เลย

ติว TGAT ยังไงดี มีแนวทางสำหรับครูรุ่นใหม่มาแนะนำ

1. ให้ทดลองทำข้อสอบเสมือนจริง

คำแนะนำแรกหากต้องการให้เด็กคุ้นชินกับการสอบ TGAT

แนะนำว่าพวกเขาต้องมีโอกาสลองทำข้อสอบเสมือนจริง มีการจับเวลาแบบเดียวกันหมดทุกอย่าง เพื่อเวลาวันสอบจะได้เข้าใจถึงหลักการทำข้อสอบอย่างถูกต้อง ไม่กดดันกับเวลา หรือตื่นเต้นจนนำมาซึ่งความผิดพลาด

2. ข้อไหนไม่ได้ข้ามไปก่อนเลย

เป็นคำแนะนำในการติว TGAT ที่ครูรุ่นใหม่ต้องบอกกับเด็กทุกคนเสมอ หากข้อไหนอ่านโจทย์แล้วไม่ชัวร์ ไม่แน่ใจว่าใช้คำตอบข้อนี้หรือไม่ ให้ข้ามไปก่อน อย่ายึดติดเพียงข้อเดียวแล้วให้ไล่ทำจนครบจากนั้นย้อนกลับดูข้อที่ยังเว้นว่างคำตอบเอาไว้ เพราะถ้ายึดติดกับข้อเดิมนั้นหมายถึงเสียโอกาสทำคะแนนในข้ออื่นตามไปด้วย

3. เลือกสอบภาษาที่ตนเองถนัด

ปกติการสอบพาร์ทอังกฤษข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนพาร์ทอื่นสามารถเลือกภาษาไทยได้ ใครถนัดภาษาไหนแนะนำให้ใช้ข้อสอบภาษานั้นไปเลย ไม่ต้องฝืนตนเอง เน้นการทำคะแนนให้สอบผ่านตามเป้าหมายของตนเองไว้จะดีที่สุด

4. หาแบบฝึกหัดที่ครอบคลุมทุกเนื้อหาทำบ่อย ๆ

การทำแบบฝึกหัดแบบนี้อาจไม่ต้องการจับเวลา

แต่ในฐานะครูก็ควรพยายามมองหาข้อมูลที่มีความหลากหลายมาให้เด็กได้ลองทำบ่อย ๆ ในแต่ละรายวิชา บอกเขาว่าไม่ต้องจดจำทั้งหมดแต่ให้จำภาพรวม จากนั้นก็เฉลย เชื่อว่าในการสอบจริงหากเจอเนื้อหาแนวที่เคยผ่านตาก็น่าจะทำคะแนนได้

5. ย้ำเรื่องการเดินทางและความพร้อมในวันสอบจริง

ข้อนี้ครูต้องย้ำกับนักเรียนทุกคนเอาไว้เสมอ ไม่ใช่แค่การติว TGAT เรื่องเนื้อหาอย่างเดียว ในวันสอบจริงต้องวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้สอบให้พร้อม เดินทางไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย 30 นาที เพื่อมีเวลาเตรียมตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ คะแนนสอบที่ดีอยู่ไม่ไกลแน่

นี่คือคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูรุ่นใหม่ในการตีว TGAT ให้กับนักเรียน
เพิ่มโอกาสในการได้คะแนนที่ดีตามเป้าหมาย เด็กเขาเรียนได้ตามมหาวิทยาลัยที่คาดหวัง
และยังใช้เป็นแกนสำหรับสอนในรุ่นถัด ๆ ไปได้อีกด้วยหาก